



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 หน้า 12 มุลค่าข่าว .....

## ทปอ.เผยยอดกี่ยืนยันสิทธิที่แคสรอบ 3

### ● วารสารานธ.-พยาบาลได้ข้อยุติ ● ชี้เรียงคะแนนกันดับ 1 ต้องบอกก่อน

ดร.พีระพงศ์ ตรีเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่าตามที่ทปอ.กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกระบบที่แคสรอบ 3 แอดมิชชัน 1 เข้ามายืนยันสิทธิ ที่แคสรอบ 3 วันที่ 8-9 พ.ค.นั้น ขณะนี้ระบบได้ปิดการยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์ 70,839 คน ยืนยันสิทธิ 52,004 คน ไม่ใช้สิทธิ 18,417 คน ไม่ทำการใดๆ 5,418 คน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องผลการคัดเลือก ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และการคัดเลือกของหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทั้ง 2 กรณีมีปัญหาที่แตกต่างกัน โดยในส่วนของหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต มธ.นั้น พบว่ามีความผิดพลาดในการดึงคะแนน PAT 7 ซึ่งใน PAT 7 มีแยกย่อยอีกหลายวิชา ทำให้คนที่ผ่านเกณฑ์กลับไม่ได้รับสิทธิ ซึ่งขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยก็ได้เยียวยาเด็กทุกคนเรียบร้อยแล้ว โดยให้สิทธิในการเข้าศึกษาต่อแก่ผู้สมัครทุกรายที่มีคะแนนรวมสูงกว่าคะแนนของผู้สมัครคนสุดท้าย ส่วนจะส่งผลต่อการรับนักศึกษาในรอบ 4 หรือไม่นั้น เท่าที่ทราบขณะนี้ยอดการรับสมัครรอบ 4 ยังไม่เปลี่ยนแปลง

ผณเลขาธิการ ทปอ. กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พบว่าทางคณะเลือกเฉพาะผู้ที่เลือกหลักสูตรพยาบาล เป็นอันดับที่ 1 และนำคะแนนมาเรียงกัน โดยไม่ได้นำคะแนนของผู้ที่เลือกหลักสูตรพยาบาล เป็นอันดับที่ 2-3-4-5-6 แม้ว่าจะมีคะแนนสูงกว่าผู้ที่เลือกเป็นอันดับที่ 1 ก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของคณะพบว่า

ผู้ที่เลือกเรียนหลักสูตรพยาบาลเป็นอันดับรองๆลงไป โดยไม่เลือกเป็นอันดับที่ 1 ก็มีจะสละสิทธิ ทำให้ได้คนไม่ครบ หรือเห็นเป็นทางผ่าน ไม่ได้อยากเรียนจริงเมื่อขึ้นปี 2 ก็จะลาออกไปเพื่อสอบเข้าคณะอื่นๆ เช่น คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งบางปีจะพบว่า มีนักศึกษาปี 2 หลักสูตรพยาบาล ของบางมหาวิทยาลัย เหลือเพียงครึ่งเดียว แต่เนื่องจากทางคณะไม่ได้ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกล่วงหน้าว่าจะเรียงคะแนนผู้ที่เลือกหลักสูตรพยาบาลเป็นอันดับที่ 1 ก่อน นักเรียนก็ไม่ทราบจึงเกิดปัญหา ซึ่งสุดท้ายทางคณะก็กลับเข้าสู่เกณฑ์เดิมที่ได้ประกาศไว้ หากประกาศเกณฑ์เช่นนี้ล่วงหน้าก็สามารถทำได้เพราะ ทปอ.ให้อิสระกับคณะต่างๆ หรือใช้ดุลพินิจในการกำหนดเพื่อให้

ได้คนตามที่ต้องการสำหรับที่แคสรอบ 3 โดยปีนี้ไม่มีมหาวิทยาลัยที่มีข้อกำหนดลักษณะนี้ คือ เรียงคะแนนตามลำดับที่เลือก เช่น เรียงคะแนนผู้ที่เลือกเป็นอันดับที่ 1 ก่อน หากไม่ครบก็จะตามด้วยคะแนนของผู้ที่เลือกเป็นอันดับที่ 2 ได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธบุรีมหาวิทาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นต้น ซึ่งนักเรียนก็จะทราบล่วงหน้า ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน สำหรับการคัดเลือกที่แคส รอบ 3.